

ทปอ.ขยับใช้ข้อสอบกลางปี 62

■ นำเสนอเมื่อ 19 ธ.ค. 2559

ปี 61 ไม่พร้อม เหตุต้องปรับให้เข้ากับบริบท"มรภ.-มทร."ที่เขารวมเคลียริงเฮาส์

ทปอ.เบรกว่าใช้ข้อสอบกลางรับ นศ.ปีการศึกษา 61 และขยับไปใช้ปี 62 เหตุต้องปรับให้เข้ากับบริบทของ มทร. และ มรภ. ส่วนโควตาและรับตรงใหม่มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเอง แต่ต้องสอบพร้อมกันหมดทุกแห่งทั่วประเทศ

ที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.สามัญครั้งที่ 6/2559 ว่า ตนได้รายงานแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทปอ.สนับสนุนให้มีการปรับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและขอเป็นห่วงถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เขารวม และต้องใช้ข้อสอบกลางร่วมกันนั้น มหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมีการใช้ข้อสอบที่แตกต่างกัน และข้อสอบเดิมของ ทปอ. ที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของ มรภ. และ มทร. ดังนั้นที่ประชุมจึงได้เสนอให้มีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับทุกมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้ทางคณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัม ไปหารือร่วมกับคณะทำงานของ มรภ. และ มทร. ในการจัดทำข้อสอบกลางร่วมกัน และจะใช้ข้อสอบกลางในปีการศึกษา 2562

นพ.อุดมกล่าวต่อว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่จะใช้ปีการศึกษา 2561 ยังคงหลักการสำคัญคือ ต้องเป็นระบบคัดเลือกที่ให้นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิเท่านั้น ดังนั้นปีการศึกษา 2561 ระบบการคัดเลือกในส่วนของการรับระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เองทั้งการออกข้อสอบและจัดสอบ แต่ทุกมหาวิทยาลัยต้องจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงการชี้คะแนนจากการจัดการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนการคัดเลือกระบบใหม่ที่จะใช้การบูรณาการข้อสอบกลาง และมีการรับนักศึกษา 5 รอบ ได้แก่ 1. การรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ 2. การรับระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 3. ระบบเคลียริงเฮาส์รอบแรก 4. เคลียริงเฮาส์รอบสอง และ 5. รับตรงอิสระนั้น จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องมีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับบริบททั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ., มรภ. และ มทร. ซึ่งต้องใช้เวลาและวิเคราะห์ข้อสอบอย่างถี่ถ้วน เพราะอาจมีความซับซ้อนของข้อสอบ

ด้านนายประเสริฐ คันธมุนนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเลขานุการ ทปอ. กล่าวว่า ทปอ. ได้กำหนดกรอบเวลาให้คณะทำงานศึกษาแอดมิชชันของ ทปอ., คณะทำงานของ มรภ. และ มทร. เร่งดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางของข้อสอบที่จะใช้เป็นข้อสอบกลางมานำเสนอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ สาเหตุที่ ทปอ. ต้องเลื่อนการคัดเลือกระบบใหม่ที่ใช้ข้อสอบกลางไปใช้ในปีการศึกษา 2562 นั้น

นอกจากต้องการบูรณาการข้อสอบเพื่อให้เหมาะสมกับทุกบริบทของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแล้ว
ทปอ.เกรงว่าหากนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เด็กอาจไม่มีความพร้อมและมีเวลาเตรียมตัวน้อยเกินไป.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 19 ธันวาคม 2559](#)